



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 579 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ช่วงวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- การส่งออกสินค้าในเดือน ก.ค. 66 มีมูลค่า 22,143.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 6.2%YoY
- สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2/66 หดตัวลง 0.4%YoY
- การผลิตรถยนต์รวมทุกประเภทในเดือน ก.ค. 66 อยู่ที่ 149,709 คัน เพิ่มขึ้น 4.7%YoY
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.10 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 66

กระทรวงพาณิชย์เผยว่าการส่งออกสินค้าในเดือน ก.ค. 66 มีมูลค่า 22,143.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัว 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งนับเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ส่งผลทำให้การส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปี 66 หดตัว 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของโลกลดต่ำลงมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในยูเครน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องชะลอตัวอย่างมาก ประกอบกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายภูมิภาค และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ส่งผลให้การบริโภคชะลอตัว อีกทั้งเงินซึ่งเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกฟื้นตัวช้าลงจากกำลังซื้อในประเทศที่หดตัว เพราะภาคธุรกิจขาดความเชื่อมั่น

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยว่าสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2/66 หดตัวลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการทยอยชำระคืนหนี้ของภาคธุรกิจ ภายหลังแรงขยายตัวต่อเนื่องเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงโควิด โดยเฉพาะการชำระคืนสินเชื่อเอสเอ็มอี รวมถึงซอฟต์แวร์ และภาครัฐ ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการคุณภาพหนี้ของธนาคารพาณิชย์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าการผลิตรถยนต์รวมทุกประเภทในเดือน ก.ค. 66 อยู่ที่ 149,709 คัน เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการผลิตเพื่อการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ยอดการผลิตรวมในช่วง 7 เดือนแรกของปี 66 อยู่ที่ 1,071,221 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 0.7% ซึ่งเป็นการเติบโตที่ไม่สูงนัก เนื่องจากการผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะสถาบันการเงินยังเข้มงวดการอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ กอปรกับรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่นำเข้ามาจำหน่ายมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.10 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 66 โดยเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ที่ 34.84 บาท/ดอลลาร์ฯ ทั้งนี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์โดยสามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้ แม้จะมีปัจจัยลบจากตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/66 ของไทยที่ชะลอลงมากกว่าที่ตลาดคาด โดยเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ท่ามกลางความหวังว่าน่าจะมีการเดินทางของกระบวนการทางการเมืองไทย และเตรียมการจัดตั้งรัฐบาล อย่างไรก็ตามการแข็งค่าของเงินบาทเป็นไปอย่างจำกัดในช่วงปลายสัปดาห์หลังจากตัวเลขการส่งออกไทยในเดือน ก.ค. หดตัวมากกว่าที่คาด ประกอบกับตลาดยังคงรอติดตามสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ในขณะที่เงินดอลลาร์ฯ มีแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์ หลังตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สะท้อนสัญญาณดีตัวของตลาดแรงงานของสหรัฐฯ กอปรกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดยังคงมีท่าทีที่หนุนการคุมเข้มนโยบายการเงิน นอกจากนี้ยังมีแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดในงานสัมมนาประจำปีของเฟดด้วยเช่นกัน



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ค. 66 ร่วงลง 2.2%MoM, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ส.ค. 66 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.4, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ค. 66 พุ่งขึ้น 4.4%MoM, ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือน ก.ค. 66 ดิ่งลง 5.2%MoM
- **ประเทศจีน:** ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีร้อยละ 0.10 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.45
- **สหภาพยุโรป:** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นของยูโรโซนในเดือน ส.ค. 66 ลดลงสู่ระดับ 47.0
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เปิดเผยว่า**ยอดขายบ้านมือสองในเดือน ก.ค. 66 ร่วงลง 2.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน** สู่ระดับ 4.07 ล้านยูนิต, เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า**ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นในเดือน ส.ค. 66 ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50.4** จากระดับ 52.0 ในเดือน ก.ค. 66, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่า**ยอดขายบ้านใหม่ในเดือน ก.ค. 66 พุ่งขึ้น 4.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน** สู่ระดับ 714,000 ยูนิต จากระดับ 684,000 ยูนิตในเดือน มิ.ย. 66, **ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือน ก.ค. 66 ดิ่งลง 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน** หลังจากเพิ่มขึ้น 4.4% ในเดือน มิ.ย. 66

ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีน (PBOC) **ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีร้อยละ 0.10 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.45** จากระดับ 3.55 เป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ในรอบ 3 เดือน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจีนให้ฟื้นตัวอีกครั้ง

สหภาพยุโรป: ฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB) เปิดเผยว่า**ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นต้นของยูโรโซนในเดือน ส.ค. 66 ลดลงสู่ระดับ 47.0** จากระดับ 48.6 ในเดือน ก.ค. 66

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ต.ค. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ระดับ 79.83 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.4 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 0.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ก่อน โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลว่ากระแสลดตัวของกิจกรรมในภาคการผลิตของหลายประเทศจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมัน กอปรกับการพุ่งขึ้นของสต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐฯ ยังทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอของอุปสงค์พลังงานในสหรัฐฯ นอกจากนี้ตลาดน้ำมันยังได้รับผลกระทบจากการที่อิรักกำลังหารือกับตุรกีเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการส่งออกน้ำมัน หลังจากตุรกีระงับการส่งออกน้ำมันของอิรักจำนวน 450,000 บาร์เรล/วันผ่านทางท่อส่งน้ำมันระหว่างทั้งสองประเทศในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือน ส.ค., การเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือน ก.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค., ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 2/66 (ประมาณการครั้งที่ 2), ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือน ก.ค., ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน ก.ค., ราคาบ้านเดือน มิ.ย., ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือน ส.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ส.ค.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค., อัตราว่างงานเดือน ก.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือน มิ.ย., อัตราว่างงานเดือน ก.ค.